

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BGDDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn khai thác dữ liệu dân cư
phục vụ tuyển sinh đầu cấp tại các trường
phổ thông dân tộc nội trú

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo (GDĐT) hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGvDC) với Cơ sở dữ liệu về GDĐT (CSDL ngành). Năm 2022, ngành GDĐT cả nước đã triển khai thu thập, đồng bộ thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL ngành với CSDLQGvDC.

Để hỗ trợ địa phương trong việc triển khai tuyển sinh đầu cấp (lớp 6, lớp 10 năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo) của các trường phổ thông dân tộc nội trú (đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về việc không nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú, khi thực hiện thủ tục hành chính), Bộ GDĐT đã đề nghị Bộ Công an thu thập thông tin về lịch sử cư trú của công dân về CSDLQGvDC và cung cấp, chia sẻ với ngành GDĐT phục vụ các cơ sở giáo dục địa phương kiểm tra, xác nhận cho thí sinh. Hiện tại, Bộ Công an đã thu thập xong đối với các thí sinh sẽ tham gia dự thi/xét tuyển vào các trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2023-2024.

Để khai thác hiệu quả thông tin trên, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu, lựa chọn áp dụng phương án khai thác sao cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai tuyển sinh đầu cấp của địa phương năm 2023 (nếu chưa triển khai) và các năm tiếp theo. Cụ thể như sau:

1. Các phương án khai thác

(i) *Kết nối, khai thác trực tiếp*: Các địa phương (đã có hệ thống thông tin tuyển sinh đầu cấp) kết nối, khai thác trực tiếp CSDLQGvDC thông qua trực kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh;

(ii) *Các cơ sở giáo dục có học sinh đang học lớp 5 và lớp 9 năm học 2022-2023 (có nhu cầu dự tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú), khai thác thông tin cư trú thông qua CSDL ngành*: Đầu tiên, sử dụng tài khoản đã có trên CSDL ngành để tra cứu thông tin lịch sử cư trú của học sinh được chia sẻ từ CSDLQGvDC. Tiếp theo, in ra Phiếu khai thác thông tin về cư trú, ký và đóng

dấu của trường. Cuối cùng, giao cho học sinh bổ sung vào hồ sơ dự tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú.

(iii) *Trường phổ thông dân tộc nội trú (trường tuyển sinh) khai thác thông qua CSDL ngành*: Các trường phổ thông dân tộc nội trú sử dụng tài khoản đã có trên CSDL ngành để tra cứu thông tin lịch sử cư trú của thí sinh dự tuyển, từ đó xét duyệt cho thí sinh.

Để tạo thuận lợi nhất cho thí sinh cho việc xét ưu tiên theo nơi cư trú phục vụ tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú, Bộ GDĐT khuyến nghị địa phương khai thác theo **Phương án (i)** hoặc **Phương án (iii)**.

2. Về việc đăng ký, cấp quyền sử dụng dịch vụ

- Đối với Phương án (i), đề nghị địa phương đăng ký khai thác dịch vụ với Cục C06 (như các dịch vụ khai thác thông tin khác được cung cấp bởi CSDLQGvDC).

- Đối với địa phương có nhu cầu khai thác theo Phương án (ii) (*địa phương có thể khai thác ngay, có tài liệu hướng dẫn kèm theo công văn*), đề nghị sở GDĐT tổng hợp danh sách các cơ sở giáo dục có học sinh dự tuyển vào các trường phổ thông dân tộc nội trú (vào lớp 6, lớp 10 năm học 2023-2024) để đề nghị cấp quyền khai thác.

- Đối với địa phương có nhu cầu khai thác theo Phương án (iii) (*hiện đang hoàn thiện phần mềm, dự kiến khai thác từ ngày 12/6/2023*), đề nghị sở GDĐT tổng hợp danh sách các trường phổ thông dân tộc nội trú tại địa phương có tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2023-2024 để đề nghị cấp quyền khai thác.

Danh sách các trường (bao gồm thông tin email đầu mối) có nhu cầu cấp quyền khai thác, kèm theo thông tin thời gian tổ chức tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú tại địa phương, đề nghị sở GDĐT gửi theo công văn về đơn vị duy trì, vận hành CSDL ngành (Cục Công nghệ thông tin theo địa chỉ liên hệ phía sau).

Trường hợp địa phương không có trường phổ thông dân tộc nội trú nhưng có nhu cầu khai thác thông tin về cư trú của học sinh (thông qua CSDL ngành) phục vụ công tác quản lý của ngành GDĐT, đề nghị sở GDĐT gửi công văn về Bộ nêu rõ nhu cầu, mục đích sử dụng và thời gian khai thác để Bộ GDĐT xem xét, cấp quyền khai thác.

3. Về việc sử dụng thông tin khai thác từ CSDLQGvDC

Cơ sở giáo dục và cá nhân tham gia khai thác thông tin của công dân (từ CSDLQGvDC nói chung, thông qua CSDL ngành nói riêng) có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích (phục vụ tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú)

thông tin của công dân khai thác từ CSDLQGvDC và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về bảo vệ thông tin cá nhân.

4. Xử lý các tình huống phát sinh

Đối với các trường hợp không thể khai thác thông tin từ CSDLQGvDC (như trường hợp thí sinh chưa có số định danh cá nhân; trường hợp chưa có thông tin lịch sử cư trú hoặc trường hợp đã có thông tin lịch sử cư trú nhưng chưa đầy đủ, nên chưa đủ cơ sở để xác nhận cho thí sinh...), đề nghị cơ sở giáo dục liên hệ liên hệ, phối hợp công an địa phương để giải quyết, không yêu cầu học sinh/phụ huynh trực tiếp xin xác nhận thông tin về cư trú của công an.

Đối với các tình huống sự cố kỹ thuật trong khi khai thác thông tin của học sinh từ CSDLQGvDC thông qua CSDL ngành, đề nghị các cơ sở giáo dục tổng hợp, báo về đơn vị duy trì, vận hành để kịp thời hỗ trợ.

Thông tin hỗ trợ trong quá trình thực hiện đăng ký, khai thác thông tin của học sinh từ CSDLQGvDC thông qua CSDL ngành: Cục Công nghệ thông tin, email: cuccntt@moet.gov.vn, điện thoại: 024.38695144-104.

Việc xác nhận thông tin về cư trú nêu trên có ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của nhiều thí sinh diện chính sách. Vì vậy, đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các phòng, ban chức năng và các cơ sở giáo dục nghiên cứu, triển khai kịp thời phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp nói chung, tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng năm 2023 và những năm tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Ngọc Thương (để p/h chỉ đạo);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để p/h chỉ đạo);
- Các đơn vị: GDDT, GDTrH, GDTX, GDTH, QLCL (để thực hiện);
- Lưu: VT, CNTT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Hoàng Minh Sơn